

Năm Học 2024-2025

Ngày ____ Tháng 8, 2024

Thưa Quý Phụ Huynh/Người Giám Hộ:

Con em đang theo học tại một trường nhận các ngân khoản tài trợ Đề Mục I của liên bang theo Đạo Luật Mọi Học Sinh Thành Công (Every Student Succeeds Act (ESSA)) năm 2015. Là một phần của các quy định hướng dẫn của liên bang về Đề Mục I, trường con em có những kỳ vọng cụ thể về thành tích học tập của học sinh và các trình độ chuyên môn của giáo viên. Quý vị có thể tìm chi tiết về phương cách trường của con em đáp ứng những kỳ vọng này bằng cách xem <http://schoolquality.virginia.gov/>. Để tra cứu vào phần sơ lược tiểu sử (profile) của trường con em, xin đánh tên trường trong phần mục trường tìm kiếm. Nếu quý vị muốn một bản sao lược sơ lược tiểu sử này, xin gọi trường của con em.

Search for a Virginia public school or public school division by name, address, locality or zip code.
Search results may not reflect school division or attendance zone boundaries.

School or Division · Enter School or Division

Đạo Luật ESSA cho phép các phụ huynh ở những trường đang nhận những ngân khoản tài trợ Đề Mục I để hỏi nhận thông tin chi tiết về những chính sách của tiểu bang và địa phương liên quan đến việc học sinh dự những kỳ thi/kiểm tra đòi hỏi và những quyền của các phụ huynh trong việc từ khước thi trắc nghiệm cho các con em. Chi tiết về những kỳ thi đòi hỏi cho từng cấp lớp có tại <https://www.fcps.edu/about-fcps/performance-and-accountability/student-assessment/grade-level-tests>. Chi tiết về những quyền hạn của các phụ huynh liên quan đến thi trắc nghiệm có thể tìm thấy tại <https://www.fcps.edu/node/34277>.

Hơn nữa, Đạo Luật ESSA cho phép các phụ huynh ở những trường đang nhận ngân khoản tài trợ Đề Mục I để hỏi nhận một số thông tin cụ thể về những giáo viên của các con em. Các phụ huynh có thể tìm biết về những giáo viên:

- Việc chuẩn bị đại học và cao học, kể cả các bằng cấp và các môn chuyên học để lấy mỗi bằng cấp;
- Hiện trạng được phép hành nghề, gồm cả các chứng thực của môn học và cấp lớp, và các giấy phép hành nghề đó có đáp ứng hay không những đòi hỏi cho giáo viên được giảng dạy môn học hay cấp lớp của con em.

Các phụ huynh cũng có thể yêu cầu cung cấp những thông tin về các các năng chuyên môn của bất cứ những phụ tá giảng huấn nào cung cấp những dịch vụ cho các con em.

Nếu quý vị muốn nhận bất cứ những thông tin này về giáo viên hay phụ tá giảng huấn của con em, xin viết cho Phòng Cấp Giấy Hành Nghề Nhân Sự của FCPS tại địa chỉ dưới đây. **Để cho yêu cầu của quý vị được hoàn thành, quý vị phải bao gồm:** nguyên tên của con em, tên của trường của con em, và tên của giáo viên hay phụ tá giảng huấn mà quý vị muốn biết chi tiết.

Fairfax County Public Schools
Human Resources Licensure Office
8115 Gatehouse Road
Falls Church, Virginia 22042

Thêm chi tiết về ngân khoản Đề Mục I ở FCPS có thể tìm được tại <https://www.fcps.edu/about-fcps/performance-and-accountability/title-i>, kể cả những chi tiết về năng lực của giáo viên tại các trường đang nhận những ngân khoản tài trợ Đề Mục I (tìm được ở liên kết mạng "High Quality Staff in Title I Schools (Nhân Viên Điều Hành Có Năng Lực Cao ở những Trường thuộc Đề Mục I)"). Nếu quý vị có những điều thắc mắc về cách thức ngân khoản Đề Mục I yểm trợ cho trường của con em, xin liên lạc với ban giám hiệu của trường.

Trần Trọng,

Hiệu Trưởng